

TỈNH ỦY CAO BẰNG
VĂN PHÒNG

Số 235-TB/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Bằng, ngày 02 tháng 5 năm 2018

TRƯỞNG CHÍNH TRỊ HOÀNG ĐÌNH GIỜNG

ĐẾN SỐ: 727
Ngày: 18/5/2018
Chuyên: Đic. lo. Nij
LIU HỒ SƠ SỐ:

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lại Xuân Môn,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi làm việc
với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày 19/4/2018, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí **Lại Xuân Môn**, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sau khi nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và 03 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm 2018; ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận như sau:

I- Về kết quả thực hiện công tác tuyên giáo năm 2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là một trong các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy tỉnh có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của cấp ủy. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do: công tác tuyên giáo là lĩnh vực rộng và khó; đòi hỏi phải nắm được tư tưởng, tâm trạng, suy nghĩ của mỗi người; trình độ nhận thức của nhân dân các dân tộc còn hạn chế; công tác tuyên truyền luôn phải đổi mới về nội dung, đa dạng, hấp dẫn về hình thức trong khi đó đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp mỏng, một bộ phận cán bộ năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Trong năm 2017 và 03 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn bám sát tình hình thực tiễn, có nhiều cố gắng, tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu cho cấp ủy triển khai đồng bộ trên các các mặt công tác như: tuyên truyền, báo chí - xuất bản, các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, các vấn đề xã hội... Tham mưu quán triệt, triển khai học tập, tổ chức nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền được quan tâm làm tốt; trang bị nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần tạo ra phong trào làm việc khoa học, sáng tạo, hăng

fd
- Đic. lo. Nij
- Đic. lo. Nij (web)
Nij

say, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo động lực và môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ làm việc, phát huy khả năng của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ, nhạy bén nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; đồng thời làm cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh nâng cao nhận thức, chăm chỉ trong lao động, sản xuất, kinh doanh, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Quan tâm định hướng, tuyên truyền trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác Thông tin đối ngoại, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tăng cường công tác trao đổi, tiếp xúc, điều tra, kịp thời nắm bắt, tổng hợp và định hướng dư luận xã hội để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp. Các hoạt động văn hóa thông tin được duy trì và đẩy mạnh, chăm lo thiết thực hơn đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác khoa học, giáo dục đào tạo được quan tâm. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cổ vũ tinh thần nhân dân khắc phục khó khăn để vươn lên làm giàu chính đáng. Những kết quả đó đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là đấu tranh phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn một số hạn chế đó là: Việc thực hiện đổi mới phương thức và cách thức tuyên truyền còn hạn chế, chưa sâu sát, chưa tạo được sự chuyển biến thực sự bền vững trong cán bộ và nhân dân; công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống cách mạng, con người, danh lam thắng cảnh và các lợi thế tiềm năng của tỉnh còn ít. Chưa nhân rộng được nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cấp cơ sở trình độ, năng lực còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những hạn chế này đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần đi sâu phân tích, mổ xẻ, làm rõ nguyên nhân để tập trung khắc phục trong thời gian sớm nhất.

II- Một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp nhưng xu hướng hòa bình, hợp tác phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo. Tuy nhiên với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc hội nhập quốc tế sâu rộng, biến đổi khí hậu cực đoan diễn ra nhanh chóng; các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá ta; tình hình suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng

viên; công nghệ thông tin đã len lỏi vào trong từng gia đình, từng người dân với nhiều thông tin trái chiều; đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn - đây là những thách thức lớn và đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho công tác Tuyên giáo của tỉnh trong thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Về công tác tuyên truyền:

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nhanh hơn, thường xuyên hơn, liên tục hơn ở mọi lúc, mọi nơi về phương thức, hình thức tuyên truyền để về công tác quán triệt, học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thấm sâu trong tư tưởng, nhận thức, ý thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân từ đó làm chuyển biến nhận thức, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tạo ra tinh thần hăng say làm việc, sản xuất, kinh doanh, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ Nhà nước; phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tự lực tự cường, khai thác mạnh mẽ nội lực, tận dụng ngoại lực để mỗi người dân chủ động vươn lên trong cuộc sống.

- Tuyên truyền cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn và không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh; tuyên truyền phục vụ cho phát triển sản xuất, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống của người dân.

- Tuyên truyền siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công việc, thi hành nhiệm vụ, phục vụ nhân dân; tuyên truyền để cán bộ đảng viên, nhân dân thấy được nghĩa vụ và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, quyết tâm, nỗ lực, nói đi đôi với làm tạo ra hiệu quả trong công tác, trong lao động sản xuất, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

- Tuyên truyền về các tiềm năng thế mạnh của tỉnh; các nội dung Kết luận lớn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; về Công viên địa chất non nước Cao Bằng trở thành Công viên địa chất toàn cầu. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Tổ giúp việc Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp tình hình thực hiện các thông báo, kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy để đôn đốc, phản ánh những nơi làm chưa tốt, kém hiệu quả qua đó có giải pháp khắc phục.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Đề án quảng bá, tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh con người và quê hương cách mạng Cao Bằng.

2- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đả lòi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng, nhân rộng và tuyên truyền sâu rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự lan tỏa, tạo điểm nhấn để mọi người cùng học tập, làm theo.

3- Thường xuyên quan tâm nắm bắt, định hướng dư luận xã hội kịp thời, kiên quyết ngăn chặn những thông tin sai trái. Tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác báo chí - xuất bản, văn học nghệ thuật, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, các vấn đề xã hội... để củng cố niềm tin, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm bổ sung thêm các đầu sách cho Báo Cao Bằng để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

4- Phối hợp tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đưa tiêu chí "mua và đọc báo, tạp chí của Đảng" vào tiêu chí thi đua của các chi bộ, đảng bộ.

5- Tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay.

III- Về tổ chức thực hiện

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Xác định những nhiệm vụ trọng tâm và phân công từng đồng chí lãnh đạo Ban phụ trách từng việc trọng tâm, cụ thể, rõ ràng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm nêu gương từng đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

- Thành lập Tổ giúp việc cho lãnh đạo Ban, qua đó thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của Kết luận.

IV- Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1- Về đề nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, như: Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018; Hội thi

Giảng viên Lý luận chính trị giỏi năm 2018. Chỉ đạo công tác nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung, xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930 – 2020 và tiến hành khai thác tư liệu để viết cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả 2 Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm bắt, định hướng DLXH phục vụ cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp”; Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng”.

Đồng ý về chủ trương, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan cụ thể hóa nội dung trên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tại các cuộc giao ban hàng tuần.

Tiếp tục tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên.

2- Nhất trí chủ trương cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (5/1948 - 5/2018), kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2018).

3- Chưa ban hành Quy định tặng bức trướng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng cho các địa phương, đơn vị.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu xây dựng văn bản tạm dừng việc thực hiện Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 23/5/2016 của Tỉnh ủy về việc tặng bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng để xin ý kiến cấp trên.

4- Nhất trí chủ trương cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: mời Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể một số câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát trên sóng truyền hình và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; phối hợp với Học viện Báo chí & Tuyên truyền tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, các Đảng ủy trực thuộc; Ban Tuyên giáo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lập dự toán kinh phí trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

5- Về một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Thành ủy Cao Bằng

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn cụ thể cho Thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Thành phố Cao Bằng văn minh, hiện đại trở thành Thành phố kiểu mẫu về phát triển du lịch.

6- Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh:

6.1- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện Chương trình phối hợp số 521/CTr-UBND-BTGTU, ngày 02/3/2017 công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

6.2- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn:

- Phân công người phát ngôn, thực hiện nghiêm túc quy định phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND, ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng). Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Hướng dẫn thực hiện quy định phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Quan tâm hơn đến công tác triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện công tác tuyên truyền miệng, thông tin thời sự thường kỳ tại đơn vị và lĩnh vực thuộc đơn vị.

- Chủ động, kịp thời và bảo đảm chất lượng trong xây dựng các dự thảo chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương khi được Tỉnh ủy phân công.

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ báo cáo viên khi được phân công báo cáo chuyên đề tại các Hội nghị cấp tỉnh.

- Tổng hợp đề xuất về mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của Đài Phát thanh - Truyền tỉnh; Báo Cao Bằng trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến.

- Cấp kinh phí để triển khai Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Cao Bằng giai đoạn 2018 - 2019.

6.3- Có văn bản trả lời cụ thể cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội dung kiến nghị, đề xuất liên quan đến thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi các đồng chí thành viên Đoàn công tác của tỉnh tham dự buổi làm việc; báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy.

(có kiến nghị, đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kèm theo)

7- Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

- Phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, bổ sung việc đưa viên chức vào bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hàng năm.

- Bổ sung chỉ tiêu đi học Cao cấp lý luận chính trị cho Trường Chính trị Hoàng Đình Giông hàng năm.

V- Giao Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Tổ giúp việc Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung Thông báo, định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ giải quyết và kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ.

Căn cứ ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),
- Các đ/c UV BTVTU,
- BCS đảng UBND tỉnh,
- Thành phần tham gia Đoàn công tác,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
- LĐVP, CVTH, KT,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Phương Huy

CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

(Ban hành kèm theo Thông báo số 235-TB/VPTU, ngày 02/5/2018)

1- Đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy

1.1- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm

(1)- Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018, tổ chức tháng 5/2018.

(2)- Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi năm 2018, tổ chức tháng 6/2018.

(3)- Chỉ đạo công tác nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung, xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930 – 2020 và tiến hành khai thác tư liệu để viết cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh.

(4)- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả 2 Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm bắt, định hướng DLXH phục vụ cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp”; Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng”.

(5)- Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (5/1948 - 5/2018), kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2018), dự kiến tổ chức cuối tháng 7/2018.

1.2- Một số đề xuất mới đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo

(1)- Mời Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể một số câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát trên sóng truyền hình và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Thực hiện trong tháng 5/2018.

(2)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Báo chí & Tuyên truyền tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố, các Đảng ủy trực thuộc; Ban Tuyên giáo các đoàn thể chính trị - xã hội. Thời gian tập huấn khoảng 20 ngày với 20 chuyên đề, dự kiến tổ chức tháng 8/2018.

1.3- Về thực hiện một số nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến công tác Tuyên giáo

(1)- Về xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Cao Bằng

Thực hiện Thông báo số 260-TB/TU ngày 26/2/2018 của Tỉnh ủy về thông báo kết luận của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp thống nhất một số nội dung về tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Cao Bằng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2018 - 2020, kèm theo phương án kinh phí thực hiện kế hoạch đã xác định rõ lộ trình, nội dung, nguồn lực thực hiện các giải pháp tuyên truyền thuộc lĩnh vực tham mưu của từng đơn vị theo từng năm.

Ngày 12/4/2018, Ban đã có công văn chuyển bản dự thảo Kế hoạch và phương án kinh phí kèm theo cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để xem xét, ban hành và chỉ đạo thực hiện. (Có văn bản kèm theo).

Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện.

(2)- Về quy định tặng bức trướng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng cho các địa phương, đơn vị

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại công văn số 1147-CV/TU ngày 29/01/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham khảo ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, một số cơ quan Trung ương và một số tỉnh, thành lân cận. Theo thông tin tham khảo được thì hiện nay, Văn phòng Trung ương Đảng chưa có văn bản chính thức bãi bỏ việc tặng bức trướng (mới chỉ đang ở dạng văn bản dự thảo).

Vì vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương giữ nguyên việc thực hiện tặng bức trướng trên địa bàn tỉnh theo Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 23/5/2016 của Tỉnh ủy về việc tặng Bức trướng của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng. Sau khi có văn bản chính thức của Trung ương về vấn đề này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện.

(3)- Về một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Thành ủy Cao Bằng

Ngày 15/3/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng nhận được Báo cáo số 208-BC/TU, ngày 13/3/2018 của Thành ủy Cao Bằng về “Nội dung đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác quản lý trật tự tại cuộc làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy Cao Bằng”, trong mục kiến nghị của báo cáo, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất: “Kính trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét đưa nội dung nghiêm túc, gương mẫu, không để bản thân và gia đình vi

phạm các quy định về quản lý trật tự đô thị vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm của cán bộ, đảng viên”. Tại Thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Thành ủy Cao Bằng, Thường trực Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu thực hiện đề xuất nêu trên của Thành ủy Cao Bằng.

Sau khi nghiên cứu báo cáo của Thành ủy Cao Bằng và các văn bản có liên quan, Ban Tuyên giáo đề xuất không ban hành văn bản chỉ đạo đưa các quy định về quản lý trật tự đô thị vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm của cán bộ, đảng viên. Vì các nguyên nhân sau:

- Một là: Việc xây dựng 2 mẫu bản cam kết theo đúng chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, tại “mục 4. Về tổ chức kỷ luật” 02 mẫu bản cam kết đều ghi rõ cán bộ, đảng viên phải: “Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú”. Như vậy nội dung đã bao hàm đầy đủ thông tin yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện những quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định ở cơ quan cũng như nơi cư trú. Trong đó bao hàm cả vấn đề thực hiện những quy định về quản lý trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng...v...v

Mặt khác Bản mẫu cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm của cán bộ, đảng viên là mẫu dùng chung cho toàn tỉnh nên chỉ nêu những nội dung mang tính quy định khung, không thể nêu chi tiết những công việc cụ thể.

- Hai là, tại công văn số 499-CV/BTGTU về việc hướng dẫn bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân theo Chỉ thị số 05-CT/TW vào quy ước của tổ, xóm, khu dân cư. **Tại ý (a) Nội dung bổ sung chung thống nhất toàn tỉnh” mục 2.2. phần 2 của Công văn này nêu rõ:** “...Nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức công dân... thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, các công trình phúc lợi công cộng”. **Đồng thời, tại ý (b) Nội dung bổ sung của từng địa phương, đơn vị mục 2.2. phần 2 của Công văn cũng đề nghị:** “Ngoài các nội dung bổ sung thống nhất chung trong toàn tỉnh, đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tế bổ sung thêm các nội dung phù hợp với địa phương, tổ xóm, khu dân cư”.

Như vậy, việc bổ sung các nội dung thực hiện cụ thể tại địa phương là hoàn toàn trong thẩm quyền của Thành ủy Cao Bằng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cao Bằng đã xác định thẩm quyền trách nhiệm, ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, cụ thể:

+ Công văn số 550-CV/TU ngày 03/10/2017 về việc bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; chuẩn mực đạo đức công dân theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Trong đó, tại ý 10 mục a phần 2.2 của mục II Về bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân theo Chỉ thị số 05-CT/TW vào quy ước của tổ, xóm, khu dân cư đã nêu rõ “*Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý trật tự đô thị như: Xây dựng công trình phải có phép, không xây dựng công trình lấn chiếm đất công, hành lang giao thông, không sử dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán trái phép, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sống, không vứt rác, xả nước thải bừa bãi; không đặt, dán biển quảng cáo, rao vặt tùy tiện gây mất mỹ quan đô thị...*”.

+ Công văn số 660-CV/TU ngày 30/3/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị; trong đó đề nghị Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo chi bộ các tổ, xóm dân phố thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, phổ biến, quản lý, giám sát và nhận xét, đánh giá đảng viên 76 trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, bao gồm nội dung “*Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý trật tự đô thị..*” gửi về chi ủy chi bộ nơi đảng viên đang công tác. Coi “đây là cơ sở để chi bộ nơi đảng viên 76 công tác đưa vào nhận xét, đánh giá việc thực hiện Bản cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhận xét, đánh giá đảng viên cuối năm”.

2- Đề nghị đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

2.1- Quan tâm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân (*Chương trình phối hợp số: 521/CTr-UBND-BTGTTU ngày 02/3/2017*).

Cụ thể: Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan cung cấp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy những nội dung chính của các chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của nhân dân trước khi triển khai thực hiện; các chính sách, chương trình hỗ trợ sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội có tác động đến nhiều đối tượng; dự báo những yếu tố dễ phát sinh trong tư tưởng của nhân dân vùng thực hiện chương trình, đề án, dự án... để phục vụ công tác tuyên truyền.

2.2- Chủ trì, phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban thực hiện nghiêm túc quy định phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng).

Đặc biệt là việc cung cấp thông tin, tài liệu khi có vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, những vấn đề nổi cộm, phức tạp, được các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh phản ánh, để Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền, ổn định DLXH.

2.3- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Quan tâm hơn nữa đến công tác triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện công tác tuyên truyền miệng, thông tin thời sự thường kỳ tại đơn vị và lĩnh vực thuộc đơn vị.

- Khi được phân công xây dựng dự thảo các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương cần chủ động, kịp thời và bảo đảm chất lượng hơn.

- Thực hiện nghiêm túc hơn nhiệm vụ báo cáo viên khi được phân công báo cáo chuyên đề tại các Hội nghị cấp tỉnh.